

Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh mẽ vốn FDI

(chinhphu.vn) Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp FDI là thành công của Chính phủ Việt Nam và muốn doanh nghiệp FDI coi thành công của doanh nghiệp trong nước cũng là thành công của chính mình.

Sáng ngày 16/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đồng tổ chức.

Chủ đề của Diễn đàn là tăng cường liên kết khu vực đầu tư trong nước ngoài với đầu tư trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới. Tham dự Diễn đàn còn có lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp của các quốc gia, khu vực trên thế giới, đại sứ quán của nhiều quốc gia tại Việt Nam.

Với ba phiên làm việc, các diễn giả đã bàn luận về các vấn đề thu hút đầu tư từ nhân trong các lĩnh vực đầu tư - thương mại, ngân hàng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô, xe máy, điện và năng lượng... trước những thách thức của các chính sách toàn cầu và nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Tiếp đó, lãnh đạo và đại diện của các bộ, ngành đã trực tiếp giải đáp các băn khoăn, kiến nghị của các diễn giả, hiệp hội doanh nghiệp của các quốc gia.

Hành động để kết nối

Thay mặt Chính phủ Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ, Diễn đàn được tổ chức trong thời

điểm đặc biệt khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành các nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách khối doanh nghiệp (DN) nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân như là một động lực của nền kinh tế.

Về phía Nhà nước, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chuyên thâm của lãnh đạo cấp cao tới Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, sắp tới là Nga và các nước châu Âu tạo ra nhiều thuận lợi trong gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư với các đối tác trên thế giới. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng như nhiều địa phương đã tổ chức thành công các hội nghị với DN, thu hút sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng DN. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ tiếc nuối khi Diễn đàn chưa đề cập sâu sắc tới việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và tăng cường liên kết giữa DN FDI với DN trong nước, mặc dù nội dung này là chủ đề của Diễn đàn.

“Hiện đang có sự “lệch pha” giữa DN FDI (hoạt động hiệu quả, tăng trưởng tốt - PV) và kinh tế trong nước (tăng trưởng chậm - PV) và quan điểm của Chính phủ là tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa DN FDI, kết nối sản xuất, đầu tư với DN trong nước để

cho cả hai khối có sự phát triển đồng đều, đủ năng lực tham gia các chuỗi sản xuất có giá trị cao thế giới” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định lập trường, quan điểm của Việt Nam coi DN FDI là bộ phận hữu cơ quan trọng của nền kinh tế, thành công của DN FDI là thành công của Chính phủ Việt Nam và muốn DN FDI coi thành công của DN trong nước cũng là thành công của chính mình.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút FDI nhưng sẽ có chọn lọc, ưu tiên cho các DN nước ngoài có lĩnh vực hoạt động phù hợp với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, có sẵn chuỗi liên kết, quản trị tốt, sẵn sàng kết nối với DN Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội các nhà đầu tư Đài Loan cùng nhóm họp để tăng cường tính kết nối giữa hai bên và mong muốn các hiệp hội doanh nghiệp khác sẽ bàn thảo cụ thể với phía Việt Nam về chủ đề này.

Việt Nam coi trọng tạo thuận lợi thương mại

Trao đổi thêm với các đại biểu về chủ trương hội

nhập quốc tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ: Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam. Việt Nam đã và đang ký nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới với các tiêu chuẩn rất cao. Đi liền đó, Việt Nam cũng nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế trong nước, tăng cường cạnh tranh quốc gia, năng lực, sản phẩm để hội nhập kinh tế quốc tế, cho dù có hay không có hiệp định tự do thương mại như TPP.

Để tạo thuận lợi cho DN gồm cả DN nhà nước, DN tư nhân, DN FDI, hộ kinh doanh, Chính phủ Việt Nam đang đi theo cách xây dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho tất cả các loại hình DN này. Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, và tới đây sẽ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ vừa kiện toàn Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia, đặt mục tiêu tới năm 2018 sẽ đưa 80% thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Lãnh đạo Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, sửa đổi 73 thủ tục hải quan chuyên ngành để tạo thuận lợi cho các DN trong nước, DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Chính phủ cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ các loại thị trường (hàng hóa, dịch vụ, vốn, khoa học, công nghệ, bất động sản, lao động), được coi là điều kiện cần và đủ cho các DN phát triển; đồng thời, đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ trọng chất lượng tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và VCCI tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo Chính phủ, hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, công khai, có tính ổn định, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tạo thuận lợi các nhà đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và DN.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2016 đã nhận được 127 ý kiến, kiến nghị của cộng đồng DN gửi tới cơ quan nhà nước. Sau đó, các hiệp hội doanh nghiệp đã nhận được 88 phản hồi của các bộ, ngành bằng văn bản và đánh giá hơn 55% số phản hồi này là tốt.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Với tinh thần vừa bám sát chỉ đạo của trung ương vừa vận dụng thực tế tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đến nay, công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.



Nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh hướng tới làm hàng FOB và ODM để nâng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh, đứng vững trên thị trường.

Có thể nói, trong những năm qua, tỉnh ta đã có bước chuyển dài trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Việc đầu tư hạ tầng phục vụ công nghiệp được chú trọng, sản xuất nông nghiệp hướng tới nền sản xuất công nghệ cao, sản phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nổi bật nhất, năm 2016, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây (45.270 tỷ đồng), tăng 10,28% so với năm 2015, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 34,85%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,56%, dịch vụ chiếm 35,59%.

Đặc biệt, công tác cải cách thể chế của tỉnh tiếp tục được tập trung cao độ trong cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh đã ban hành 4 quyết định liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định dự thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp vừa rà soát sự phù hợp với các nội dung quy định trong các văn bản cam kết với quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến đầu tư, thuế, cải cách hành chính ở cả 3 cấp. Vì thế, một số ngành có ảnh hưởng quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế cũng như phát

triển kinh tế của tỉnh như hải quan, thuế đã cải cách hành chính mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng thông tin điện tử của tỉnh, 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp thu các ý kiến và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai tích cực với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Ban hành, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm hiện đại hóa và nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất trong tỉnh. Bên cạnh đó còn thực hiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ các doanh nghiệp xây dựng, tiếp cận khoa học công nghệ và tạo sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm cho một số sản phẩm của tỉnh như tỏi, gạo, ngao... Đặc biệt, trong công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, hầu hết các cơ quan, ban, ngành đều tổ chức quán triệt các nghị quyết của trung ương, của tỉnh về hội nhập kinh

tế quốc tế tới cán bộ, công chức hoặc lồng ghép vào các chương trình chuyên môn của ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như chưa làm rõ nội hàm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của ngành, chưa dự báo được các vấn đề của hội nhập kinh tế quốc tế sẽ diễn ra. Việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên phạm vi toàn tỉnh còn chưa đầy đủ. Các ngành chưa chú trọng đầu tư đúng mức trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế về con người, cơ sở vật chất, cơ chế...
Để đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, trước mắt, các ngành cần tập trung nghiên cứu công tác hội

nhập kinh tế quốc tế của từng ngành. Đơn cử như ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp, cần tái cơ cấu ngành dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, rà soát tác động tới từng sản phẩm, từng ngành hàng, xây dựng cơ chế, chính sách cho các sản phẩm, ngành hàng cần hỗ trợ phát triển. Ngoài ra, cần đánh giá và chuẩn bị biên pháp ứng phó với hàng rào phi thuế quan đối với một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh. Các ngành cần từng bước để xây dựng, hoàn thiện sự phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm thu hút các đơn vị dịch vụ, dịch vụ phục vụ sản xuất, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa...
THU THUY



Xí nghiệp Veston Hưng Hà đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị hiện đại.



Có chí thì... giàu

Rời cơ quan nhà nước về quê lập nghiệp, với sự năng động, sáng tạo và chí làm giàu, anh Đặng Văn Việt ở xã Hòa Bình (Kiến Xương) đã khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực sản xuất gạch lát vỉa hè, công viên, quảng trường, mỗi năm thu lãi gần 800 triệu đồng, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều thanh niên nông thôn.

Nhớ lại những ngày đầu bất tay vào xây dựng doanh nghiệp, anh Việt chia sẻ: Phải khó khăn lắm mới quyết định rời cơ quan nhà nước để về quê làm kinh tế. Bao nhiêu năm đèn sách học hành và phần đầu miệt mài mới được vào biên chế Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, rồi đứng một cái bô ra ngoài làm, người thân và nhiều người khác vừa tiếc vừa cho là mình “không bình thường”. Nhưng quá trình công tác, mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và thấy rõ cơ hội làm giàu nên quyết tâm

theo đuổi ước mơ trở thành giám đốc doanh nghiệp. Anh bộc bạch, làm cán bộ nhà nước hay làm doanh nhân nếu có đóng góp cho kinh tế - xã hội phát triển thì đều là người yêu nước cả. Năm 2006, khi thấy thành phố Hạ Long và nhiều huyện, thị của tỉnh Quảng Ninh tập trung chính trang đô thị, sử dụng một khối lượng lớn gạch lát vỉa hè, quảng trường, anh xác định đây sẽ là xu hướng chung của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian tới. Về Thái Bình và một số tiểu lân cận tìm hiểu, anh biết nhu cầu thị

trường rất lớn. Đây là những yếu tố quan trọng để anh quyết định về quê thành lập Công ty TNHH Xây dựng giao thông An Hòa.

Nhờ có mối quan hệ khi còn làm ở Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, anh đã tiếp cận và mua được một dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại mang về quê vận hành. Nguyên liệu sản xuất được anh liên hệ đặt hàng với một số doanh nghiệp ở Hà Nam để cung cấp đá, xi măng và một số chất phụ gia khác. Có kiến thức cơ bản thời học đại học cộng với tinh thần tự nghiên cứu, học hỏi

từ thực tiễn, anh đã nhanh chóng làm chủ máy móc và cho ra lò mẻ gạch đầu tiên. Mỗi đầu, doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ với vài ba lao động, sau hai năm vào sản xuất vừa tìm kiếm mở rộng thị trường, anh quyết định nâng công suất lên 9.000 - 15.000m² sản phẩm/tháng, giải quyết việc làm cho 30 lao động trong đó có 15 công nhân là thanh niên địa phương với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Nói về những khó khăn khi khởi nghiệp, anh Việt cho biết: Vì thiếu kiến thức nên việc quản lý, điều hành

doanh nghiệp bước đầu có nhiều trở ngại. Chi phí đầu vào sản xuất lớn, thiếu vốn nên sản phẩm làm ra khó cạnh tranh trên thị trường. Để khắc phục, tôi đã tích cực tham gia các lớp quản trị doanh nghiệp do huyện và tỉnh tổ chức; tập trung đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm; đầu tư hệ thống xử lý nước thải khép kín nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân và môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm bớt nhân lực bộ máy quản lý; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường thông qua các hội chợ, xây dựng website riêng của Công ty và chào hàng tại các công trình. Từ chỗ gạch sản xuất ra chỉ bán trong tỉnh, đến nay sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt ở các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên...
Mỗi năm đạt doanh thu

gần 8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng/năm, anh Đặng Văn Việt được đoàn thanh niên các cấp khen thưởng, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng

đanh hiệu doanh nhân tiêu biểu. Chưa hài lòng với những gì đang có, anh đang tiếp tục mở thêm một dây chuyền sản xuất gạch xây dựng không nung và một dây chuyền sản xuất ngôi màu không nung với

tổng giá trị đầu tư hơn 3 tỷ đồng. khát vọng của anh là đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên địa phương.
KHẮC ĐUẦN



Anh Việt (người ngoài cùng bên phải) giới thiệu sản phẩm của Công ty.